

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

TP. Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quản lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhựa

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể ;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện văn bản số: 2095/UBND-NNTNMT ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quản lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhựa; Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 28/12/2020 về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh,

Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã thực hiện từng bước giảm thiểu và tiến tới chấm dứt sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Các phong trào bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm đẩy mạnh, tình hình vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hoạt động phát sinh lượng chất thải nilon không có khả năng tái chế, tái sử dụng, tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường như treo cờ hoa, cờ chuôi dọc trên đường liên huyện, liên xã, khu vực dân cư,... Bên cạnh đó, việc treo cờ qua các đường giao thông không đảm bảo chắc chắn, có hiện tượng dây cờ bị đứt, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đường điện, an toàn giao thông.

Để giảm thiểu việc phát sinh chất thải nilon dùng một lần, không có khả năng tái chế, tái sử dụng và đảm bảo an toàn về điện và giao thông, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý được nêu tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 28/12/2020 về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Không sử dụng các cờ hoa, cờ chuôi với chất liệu có thành phần là nilon để trang trí tại phố phường, làng xóm, thôn bản. Hạn chế treo các dây cờ ngang qua đường giao thông, tránh vướng mắc các đường dây điện. Không khuyến khích người

dân tổ chức các hoạt động phát sinh chất thải nilon sử dụng một lần, không có khả năng tái chế, tái sử dụng.

3. Tích cực trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đĩa nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Thực hiện công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; vận động người thân, cộng đồng dân cư hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm đáp ứng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định. Tham mưu Chỉ đạo các đơn vị thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn tổ chức phát động toàn dân ra quân dân tống vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom chất thải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn. Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp; hạn chế xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp, tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử .

- Như trên (t/h);

- UBND tỉnh (b/c);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hà Bắc